

## กิตติกรรมประกาศ

การวิจัยครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้วิจัยได้รับความเมตตากรุณาขอขอบพระคุณ ดร.อุทัย โคตรคก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ศศ.ดร.วิทยา เจริญศิริ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ดร.เหล็กไหล จันทะบุตร ดร.ศักดิ์พงศ์ หอมหวล อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ให้คำชี้แนะด้วยดีตลอดมา ดร.สำราญ พิมราช ผู้คอยให้คำชี้แนะ ศศ.ดร.สิทธิศักดิ์ คำผา ที่ให้ความกรุณาคำแนะนำที่ดี ซึ่งกรุณาให้คำปรึกษาชี้แนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาลดจนความเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิดทำให้ผู้วิจัยมีความมุ่งมั่นและเพียรพยายามเพื่อให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์ และบรรลุวัตถุประสงค์มากที่สุด

ขอกราบขอบพระคุณ ศศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ไพรวรรณ ประธาน คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และ ศศ.ดร.อนุภูถ วัฒนสุข ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทุกท่านที่ได้กรุณาชี้แนะแนวทางอันเป็นประโยชน์ รวมทั้งตรวจสอบเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการเนื้อหา และเครื่องมือต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดในการทำวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้

ขอขอบพระคุณ ศศ.ดร.ศิริวิษณุ เรืองสุข ที่ปรึกษาศูนย์ศึกษากาพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ได้ปรับปรุงพันธุ์ข้าวสกลนครจนเป็นที่ยอมรับและเหมาะสมกับพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทำให้เกษตรกรมีกำลังใจจากการปลูกข้าวสายพันธุ์นี้

ขอขอบพระคุณ ศูนย์ศึกษากาพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดร.วัชรพงษ์ ศรีสำราญ และเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ให้ความอนุเคราะห์ในการอบรมวิชาการด้านการเกษตรครบวงจร ให้มีความรู้สามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดผลประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติขอขอบพระคุณปราชญ์ชาวบ้าน เกษตรทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิชัยพัฒนาที่ได้อำนวยความสะดวกในการศึกษาดูงาน สัมมนา ร่วมกับผู้วิจัย

ขอขอบพระคุณคุณพ่อสมาน ปราณี และคุณแม่วันทา ปราณี ที่ได้ถ่ายทอดแนวคิดให้ผู้วิจัยตลอดมา และญาติพี่น้องในครอบครัว ผู้นำและญาติพี่น้องที่อยู่ในชุมชนบ้านบ่อน้อย และชุมชนอื่นที่มีพระคุณกับการทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้

ขอขอบคุณคณะของ นักศึกษาปริญญาเอก สาขานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนด้านต่าง ๆ และครอบครัวของ คุณกาญจนา กังพิศดาร และ

น

เด็กชาย กาญจน์ปพน ปรานี ที่ได้เป็นแรงผลักดัน เสียสละเวลาให้ผู้วิจัยสามารถสำเร็จ  
การศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรีได้ในวันนี้

สุริยา ปรานี



มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY